
BORGARRÁÐ 20. maí 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um fjölda 
kaupsamninga vegna hlutdeildarlánaleiðar ríkisins - R21050220

Hvað hefur hlutdeildarlánaleið ríkisins skilað mörgum kaupsamningum til ungs fólks og 
fyrstu kaupenda í Reykjavík frá upphafi til þess dags sem fyrirspurninni er svarað?


